



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การกำหนดวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ. สามัญ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นั้น

เนื่องจากอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก พ้นจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และจะต้องดำเนินการเลือกข้าราชการพลเรือนและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ

ดังนั้น เพื่อให้การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอประกาศวิธีการในการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกใน อ.ก.พ. สามัญ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือน โดยใช้วิธี “การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยใช้โปรแกรมประมวลผลสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ Google Form

๒. การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการแจ้งผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน เพื่อทราบถึงกำหนดการ วิธีการเลือก และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส่งลิงก์โปรแกรมประมวลผลสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ “Google Form” ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการและผ่านทางอีเมลราชการของผู้มีสิทธิลงคะแนน

๒.๒ ให้ข้าราชการพลเรือนผู้มีชื่อบัญชีรายชื่อตาม ข้อ ๒.๑ พิจารณาเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่อนุกรรมการโดยตำแหน่งกำหนด คือ จำนวน ๖ ราย ด้วยวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ตามที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเห็นสมควร จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตามแนบท้ายประกาศนี้

๒.๓ ให้ข้าราชการตามข้อ ๒.๒ ดำเนินการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมประมวลผลสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ Google Form โดยพิจารณาเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๖ ราย จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยดำเนินการลงคะแนนโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ “Google Form” และใช้วิธีการยืนยันตัวตนโดยกำหนดรหัสผ่านเป็นเลข ๖ ตัวท้าย ตามบัตรประจำตัวประชาชนของข้าราชการผู้มีสิทธิลงคะแนน และให้ดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ วัน เวลา ในการออกเสียงคะแนนจะแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าอีกครั้งในภายหลัง

๓. การตรวจนับคะแนน

๓.๑ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน

๓.๒ การตรวจนับคะแนนดังกล่าว จะดำเนินการประมวลผลคะแนนอย่างเปิดเผย โดยมีกรรมการอยู่พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน

๔. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกและระยะเวลาการขึ้นบัญชี

เมื่อคณะกรรมการตรวจนับคะแนนทำการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก ดังนี้

๔.๑ จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย แต่หากมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน หัวหน้าส่วนราชการจับสลากชื่อผู้ได้คะแนนเท่ากันเพื่อเรียงลำดับที่ในบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ลงลายมือชื่อรับรองในบัญชีรายชื่อด้วย

๔.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน โดยจัดทำเป็นประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกและให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศดังกล่าว

๔.๓ ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกไว้เป็นเวลา ๒ ปี

๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกตามรายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้ที่ได้คะแนนสูงตามลำดับและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับแต่งตั้งมีกรณีที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้ประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนจากบัญชีรายชื่อที่ได้คะแนนสูงตามลำดับและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญแทนอนุกรรมการรายดังกล่าวต่อไป

กรณีปรากฏว่า ไม่มีรายชื่อผู้ได้รับเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว หรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกครบกำหนด ๒ ปีแล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการเลือกใหม่โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้บัญชี ที่จัดทำขึ้นใหม่มีอายุเท่ากับวาระของ อ.ก.พ. ที่เหลืออยู่

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก

เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เป็นประธาน อ.ก.พ. สป.อ. โดยตำแหน่ง
๒	นางสาวสุนีย์ เลิศเพียรธรรม	รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เป็นรองประธาน อ.ก.พ. สป.อ. โดยตำแหน่ง
๓	นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ	รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
๔	นายวันนี นนท์ศิริ	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	
๕	นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี	ผู้ช่วยปลัดกระทรวง	
๖	นางนงนภัส หมวดเดช	ผู้อำนวยการกองกลาง	
๗	นางสาวลักขมณ สมานสินธุ์	ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ	
๘	นายสมบัติ รุ่งรัมย์	ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
๙	นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน	
๑๐	นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า	ผู้อำนวยการกองระบบและบริหาร ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
๑๑	นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	
๑๒	นายสุทนต์ ฉ่อยพุก	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนา กำลังคน	
๑๓	นายเศรษฐ์พันธ์ กระจ่างวงศ์	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนา ทุนทางปัญญา	
๑๔	นายฉัตรเดช ตูลารักษ์	อัครราชทูตที่ปรึกษา	
๑๕	นายสมเกียรติ กมลพันธ์	อัครราชทูตที่ปรึกษา	

หมายเหตุ: มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุว่า อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วย
อธิบดี เป็นประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือน
ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกินหกคน